



ที่ ศย ๐๑๒/ว ๒๒(ป)

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับหนังสือจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักยารับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๒ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ การถอนคืนเงินรายรับของส่วนราชการ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ปรากฏว่า หน่วยงานราชการขอตกลงกระทรวงการคลังถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินมีความคล่องตัวและผู้มีสิทธิได้รับการคืนเงินอย่างถูกต้องรวดเร็ว จึงอนุมัติในหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการ สามารถอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีส่งเงิน ส่งผิดประเภท หรือส่งซ้ำ ที่มีวงเงินต่อครั้งต่อรายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของกระทรวงการคลัง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการคลัง <http://www.of.coj.go.th>

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า ตามหนังสือดังกล่าวกระทรวงการคลัง อนุมัติในหลักการให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับเงิน การนำเงินส่งคลังและมีเหตุที่จะขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกรณีส่งเงิน ส่งผิดประเภท หรือส่งซ้ำ ที่มีวงเงินต่อครั้งต่อรายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น หากศาลหรือหน่วยงานในสังกัดมีความจำเป็นต้องขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินของกระทรวงการคลัง และรายงานไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ กรณีขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวและจำเป็นต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ก็ให้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอฉิม อินทุฤดี)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักการคลัง กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๘๖๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๕๘๓๓

E-mail : finance@coj.go.th